



เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ฉบับที่ ๓ / ๒๕๖๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗



วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอรรถศาสตร์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔) หัวข้อเรื่อง กิจกรรมธรรมะกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดย พระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณโณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความสนุกสนาน ลดปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถดำรงตนอย่างมีคุณค่าในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข



วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลสันป่าตอง นำโดย นายเกษม ถาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียน เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสันป่าตองใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง



วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐น. ณ เทศบาลตำบลสันป่าตอง นายเกษม ถาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และตัวแทนกลุ่มสตรีทั้ง ๕ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีของเทศบาลส่งเสริม บทบาทของสตรีในด้านความเป็นผู้นำ และการพัฒนาในด้านต่างๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม



วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสันป่าตอง นำโดย นายเกษม ฉาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตองร่วมกับ สมาชิกสภา /ข้าราชการ /พนักงาน และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกัน Big Cleaning Day ในเทศบาลตำบลสันป่าตอง



เทศบาลตำบลสันป่าตอง โดยกองการศึกษาจัด โครงการส่งเสริมกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๘ คน "เทศบาลคัพ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี" ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬา ๑๕ ไร่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้เด็ก เยาวชน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชน ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง และพื้นที่ใกล้เคียง



วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส (กิจกรรมการจัดนิทรรศการเป็นเลิศทางวิชาการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง เด็ก และครู เพื่อนำผลงานของเด็กที่ได้เรียนรู้มาแสดงให้เห็นให้ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชื่นชมและเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

